

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 350,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 15 - พุธสัปดาห์ 21 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: 34

ฉบับที่: 1735

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 82.86

Ad Value: 37,287

PRValue (x3): 111,861

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: ผู้ว่าฯ ธปท. สะท้อนการเมืองพ.ร.บ.นิรโทษฯ แคปลายเหตุ'Public Trust...

ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรากฏการณ์เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ประชาชนหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันศึกษา ออกมาเคลื่อนไหวแสดงออกทางความคิด ความเห็นทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ของการรวมตัวเป่านกหวีด สะท้อนเสียงดังก้องว่า คัดค้านและไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดท้ายของรัฐบาล

ด้วยเนื้อหาที่นิรโทษกรรมแบบ "เหมาเข่ง" รวมไปถึงการผ่านมติรวดเดียว 3 วาระจากสภาผู้แทนราษฎร แบบ "ลัดกลับ" ในเวลาตี 4 ของวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ทันทีที่สาธารณชนรับทราบการผ่านสภา ก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมในสังคมแบบคาดไม่ถึง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ไม่เห็นด้วย แสดงออกต่อต้านในสังคมออนไลน์ ด้วยป้ายสีเหลี่ยมขาวทลายตัดพื้นดำ มีข้อความ "คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม" ที่บุคคลผู้ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวใช้เป็นรูปแทนแสดงตัวประกาศเจตนาไม่เอา พ.ร.บ. ฉบับนี้

พร้อมๆ กับการเปิดตัวชุมนุมคัดค้านของแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ โดยการนำของ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยปักหลักเริ่มที่รอบๆ สถานีรถไฟสามเสน ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

ต่อด้วยปฏิบัติการนัดหมายชุมนุมเป่านกหวีด แสดงการคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่เริ่มลูกกลม ขยายผลไปทั่ว เริ่มตั้งแต่พื้นที่สีลมไล่ไปจนถึงสี่แยกกอกโตก ซิดลม และนำไปสู่การเดินเท้าเคลื่อนพลไปรวมกันชุมนุมต่อต้านที่จุดเดียวกัน คือ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

สิ้นมหาชนที่รวมตัวกันเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้ย้อนคิดถึงภาพเหตุการณ์ประห้วงวันที่ 14 ตุลาคม 2516



เศรษฐกิจ

ผู้ว่าฯ ธปท. สะท้อนการเมืองพ.ร.บ.นิรโทษฯ แคปลายเหตุ 'Public Trust สำคัญที่สุด'



ที่มีมวลชนนับแสนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

"ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในอดีตที่เคยผ่านเหตุการณ์ 14 ตุลา ในฐานะที่ห้วงเวลานั้น ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้แง่คิด สะท้อนมุมมองกับการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของประชาชนในครั้งนั้น

"ผมมีประโยคสั้นๆ ที่มีความหมายดีมาก Public Office is a Public Trust องค์กรสาธารณะคือ ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งหมด คือ หัวใจของเรื่องที่เกิดขึ้น ...Public Office มันไม่ใช่แค่ตัวองค์กร แต่คือความไว้วางใจของประชาชน วันนั้นมีคนมาขอความเห็นเรื่อง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และถามว่าทางออกคืออะไร ถ้าเข้าใจคำพูดนี้ นิรโทษกรรมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ก่อนไปทางปลายเหตุ เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า บ่อนทำลาย Public Trust"

แล้วความเชื่อใจของประชาชนในวันนั้นก็บ่งชี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร...

ผลสำรวจของกรุงเทพโพลล์ ที่สะท้อนความนิยมของประชาชนหลังรัฐบาลถอน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ซึ่งคะแนนของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อยู่ที่ 34.8% เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนที่ 3.1%

ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อยู่ที่ 26.7% ความนิยมลดลงฮวบฮาบถึง 13.7%

อีกคำถามที่น่าสนใจของโพลล์ คือ ท่านเชื่อหรือไม่ว่ารัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะถอนและไม่เสนอกฎหมายนิรโทษกรรมอีกตลอดอายุของรัฐบาลชุดนี้ ผลสำรวจปรากฏว่า

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 350,000
Ad Rate: 450

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 15 - พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2556

ปีที่: 34

ฉบับที่: 1735

หน้า: 22(บน), 23

Col.Inch: 82.86

Ad Value: 37,287

PRValue (x3): 111,861

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: ผู้ว่าฯ ธปท. สะท้อนการเมืองพ.ร.บ.นิรโทษฯ แคปสลายเหตุ'Public Trust...

ไม่เชื่อ 46.2% เชื่อ 27% ไม่แน่ใจ 26.8%

“ทางออกคือ ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ที่ประชาชนเขาไม่ไว้วางใจและความไม่ไว้วางใจก็ยืนยันโดยการกระทำ ยกเลิกนิรโทษกรรม ก็ไม่จบ เพราะมันเป็นแคปสลายเหตุ แต่ปัจจัยอื่นๆ ยังมีอยู่และคล้อยไปในทางทำลายความเชื่อมั่นประชาชน เช่น นโยบายรับจำนำข้าว โดยจะเห็นจากเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นตัวทำลายประเทศ แต่ผู้มีอำนาจยังคงใช้อำนาจจากเสียงข้างมากยืนยันคำตอบในการทำ”

“ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาที่ต้องไปจัดการตัวที่ทำลายความเชื่อมั่นของคน ต้องแก้ปัญหาตัวที่ป้อนแซะ Public Trust ไม่ใช่จ้างจนหายลงไป เพราะยัง Public Office เข้มเท่าไร Public Trust ก็จะเข้มขึ้นเท่านั้น”

ความเชื่อใจของประชาชนที่หายไป การออกมาคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของหลายฝ่ายนั้น ผู้ว่าการ ธปท. มองว่า เป็นปัจจัยบวกของสังคม เพราะแสดงออกดีกว่าไม่แสดงออก มันมีแง่บวกที่เป็นการแสดงคุณภาพชีวิตของสังคมไทยว่า เมื่อมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็มีการแสดงความไม่เห็นด้วย สังคมเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ถ้าเปรียบเทียบกับอีกสังคมที่เห็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่เฉย นี่จึงจะน่าเป็นห่วง

“องค์กรคือประเทศ ต้องยอมรับ อย่ายังอยู่ในความฝัน ถ้ามว่าประเทศมีปัญหาใหม่ ก็มี แต่ไม่ใช่เรานั่งร้องไห้ว่าประเทศไทยมีปัญหาคนอื่นไม่มีปัญหา แต่เราต้องมีความหวังในการแก้ไขปัญหา”

“ปรากฏการณ์ต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอย่าไปมองเฉพาะด้านลบของคนที่ยากจะมองข้ามไปและก็ใช้เฉพาะอำนาจและทำในสิ่งที่ดูจะไม่ถูกต้อง แต่ว่ามองอีกด้าน การที่สังคมไทยออกมาค้าน มันก็เป็นด้านบวกที่แสดงความหวังของสังคม ผู้นำองค์กรก็ต้อง Recognize Reality ว่า ประเทศไทยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก แต่เราต้อง Inspire Hope ว่ามีความหวังที่จะแก้ไขปัญหาจะถูกแก้ไขไปได้ เพราะสังคมไม่ได้เป็นสังคมที่อ่อนแอ”

ในอีกด้านหนึ่ง การเมืองกับเศรษฐกิจผูกมัดยึดโยงกันแบบแยกได้ยาก เสถียรภาพของฝั่งการเมืองเป็นคลื่นกระทบต่อฝั่งเศรษฐกิจและมีผลต่อกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การออกมาแสดงออกของประชาชนทางการเมืองในครั้งนี้นี้ก็กระทบกับเศรษฐกิจอย่างไม่ต้องสงสัย แต่

จะมากน้อยเท่าไร

ในฐานะผู้ว่าการ ธปท. หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจการเงินของประเทศโดยตรง นายประสารให้ความเห็นว่า สิ่งที่ห่วงคือ ภาวะเศรษฐกิจไทยปีนี้ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจจากต้นปี ธปท. มองว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ที่ระดับ 5.1% แต่จนบัดนี้ปรับลดเหลือ 3.7% สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยไม่สดใส พร้อมกับเวลาที่เหลืออยู่เพียงเดือนเศษๆ ในห่วงท้ายของไตรมาส 4 ที่หลายฝ่ายหวังว่าไตรมาสนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวจะดันเศรษฐกิจไทยให้ไปตามเป้า แต่สถานการณ์ขณะนี้ก็ไม่แน่ว่าจะไปได้ดังหวังหรือไม่

“การชุมนุมมีผลต่อเศรษฐกิจพื้นฐานแล้วกระทบต่อการบริโภคของประชาชน ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจ แต่มากหรือน้อยเป็นอีกเรื่อง และจะฟื้นกลับมาได้เร็วหรือช้าแค่ไหนก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ในสถานการณ์แบบนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น ธปท. ทำหน้าที่ดีที่สุด เตรียมมาตรการและเครื่องมือในฐานะที่เป็น Public Office ที่จะพยายามเตือนสติของคนที่เกี่ยวข้องว่ามันมีผลโยงกันอย่างไรและส่วนจะกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยหรือไม่นั้น มองว่าการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ระดับ 3-4% ยังถือเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก”

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนของไทยต้องเผชิญในขณะนี้ทั้งจากภายในและนอกประเทศเกราะป้องกันจากความผันผวน คือ ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือในนโยบายรัฐที่ต้องประกอบกันไป ต้องให้ความสำคัญในการปรับระดับประคองนโยบาย หากขาดไปต้องฟื้นฟูคืนส่วนที่พร้อม ทำให้เข้มแข็งในภาวะที่รัฐสิ้นคลอนจนหลุดเศรษฐกิจสั้นไหว เพื่อให้ไทยผ่านพ้นมรสุมไปได้ตลอดรอดฝั่งแม้ว่าจะต้องสะบักสะบอมบ้างก็ตาม

ผู้ว่าการ ธปท. ให้ข้อคิด!! ●